

มนเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

มุ่งตอบโจทย์นโยบาย 4.0



เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กองการศึกษาทั่วไป จัดการสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการรายวิชา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า “การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงการเตรียมตัวนิสิตให้สามารถแสวงหาคำตอบที่เตรียมตัวที่จะไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญนิสิตจะต้องมีวิธีการคิดที่ชาญฉลาด เพื่อที่จะปรับตัวรับ

กับการแข่งขันจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยจากเทคโนโลยี ปัจจัยจากบุคคล การปรับตัวจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม นิสิตจะต้องมีความรู้ ความคิด และการปฏิบัติ ในการนำมาสร้างความเป็นผู้นำ เพื่อการแข่งขันของโลกในวันข้างหน้า”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ พื้นฐานขององค์ความรู้ เป็นเสมือนฐานชีวิต ฐานวิชาชีพที่มั่นคง ถ้าฐานแน่นการต่อยอดวิชาชีพมันก็ง่ายขึ้น นี่คือฐานของชีวิต ในโลกแห่งความเป็นจริงคือโลก ถ้านิสิตตั้งใจศึกษาหาความรู้ นำความรู้มาปรับใช้ใน 3 วิชา คือ วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพ ทั้งสามวิชาจะทำให้ชีวิตงดงาม”





โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้มีทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษในหัวข้อที่
น่าสนใจ อาทิ หัวข้อ “การดำเนินงานทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้สอดคล้อง กับองค์ความรู้ Digital
Literacy” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร
ปภัศราทร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อ “การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่” โดย รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของ
คุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ “การทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.พรชูลี อาชว
อำรุง ผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา นางยุพา กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาทั่วไป



ทั้งนี้ มีกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถาบันจากเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป บุคลากรการศึกษาและนิสิตเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ โรงละคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว / ภาพ

26/06/60 / 256